

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ สำหรับวันนี้ ผู้มาประชุมมาครบทุกท่านครับ

ประธานสภา ฯ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟทุกท่าน ที่ได้ร่วมต้อนรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดถ้ำผาแต่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหาธีรราชจารย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนากับแก้ว ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณท่านๆท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

ประธานสภา ฯ ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภา ฯ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่านสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขข้อความที่ท่าน เห็นว่ามีข้อความที่ยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่สมบูรณ์ ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ยกมือเพื่อขอแก้ไข ข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปครับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ รายงานการ

ประชุมสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๘ ตอนที่ผมได้อภิปราย บรรทัดที่ ๖ ถ้าใช้อย่างประจักษ์ เปลี่ยนเป็น คำว่า ถ้าใช้อย่างประหยัด

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง เพียงแต่อยากให้ข้อสังเกตตอนที่เราขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ในการโอนลด โอนจ่าย โอนตั้งรายการใหม่ ขอความเห็นชอบจากสภาฯ แล้วแต่ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวว่าหลังจาก ที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วไปจัดซื้อจัดหามา ไม่เคยบอกว่างบประมาณในส่วนที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบได้นำไปจัดซื้อแต่ละอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ชี้แจงว่างบประมาณในส่วนนี้ นำไปจัดซื้อแล้วนะ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องสูบน้ำ อะไรต่างๆ หลังจากที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว อยากฝากท่านประธานฯ ให้นำเรียนกับทางคณะผู้บริหารฯ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต่างๆ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากหมู่ที่ ๕ ท่านให้คำเสนอแนะ และเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผมขอฝากไปทางคณะผู้บริหารฯ ด้วยครับ

ประธานสภา ฯ มีท่านใดจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา ฯ ๓.๑ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้นำ  
ดำเนินการและบางโครงการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากสาเหตุใด กระทั่งจากท่านฝ่าย บาลวงศ์ษา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอเรียนเชิญครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วน  
ราชการ และเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับ อยากสอบถามผ่านทางท่านประธานสภาฯ  
คณะผู้บริหารฯ เรื่องโครงการตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้นำดำเนินการมีที่หมู่บ้าน  
และโครงการที่ดำเนินงานแล้วบางโครงการล่าช้า อยากทราบว่าติดสาเหตุตรงไหน เพราะว่า  
ปีงบประมาณจะหมดในเดือนหน้าแล้ว ถ้าถามแล้วทางท่านผู้บริหารฯบอกว่าถ้าไม่ได้ทำปีนี้ก็โอน  
กันเงินไว้ทำในงบประมาณหน้า ความคิดของผมคืองบประมาณปี ๒๕๖๖ น่าจะเสร็จงานแล้ว  
และติดขัดตรงไหน ผมอยากทราบจากทางคณะผู้บริหารฯครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ษา รองนายก อบต. เรียนท่านประธานฯที่เคารพ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกภาค  
ส่วน ในส่วนนี้เป็นโครงการในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ ผมจะให้นายกฯเป็นคนชี้แจง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณทางท่านรองนายกฯ ครับ รอท่านนายกฯ เพราะว่ากองช่างก็ไม่เห็นครับวันนี้

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ษา รองนายก อบต. ขอให้เลขานุการสภาฯ ครับ

นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและ  
คณะผู้บริหารฯทุกท่านครับ ขออนุญาตตอบกระทั่งของท่านฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ  
หมู่ที่ ๖ การดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ขอนำเรียนชี้แจงว่าขณะนี้กำลัง  
ดำเนินการอยู่ ในส่วนหนึ่งที่กำลังทยอยดำเนินการคือเงินงบประมาณกำลังทยอยเข้ามา ส่วนมาก  
เงินงบประมาณจะมาช่วงปลายปีงบประมาณ โดยเฉพาะเดือนกันยายนจะทะลักเข้ามาจนล้นจาก  
ข้อบัญญัติที่เราตั้งไว้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เราก็จะทำเรื่องขอขยายสมัยประชุมถ้าโครงการยังไม่  
ดำเนินการแล้วเสร็จก็กันเงินงบประมาณตามระเบียบได้ โดยขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น  
และในขณะนี้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ซึ่งกองช่างที่เป็นหน่วยงานในการ  
ออกสำรวจ ลงพื้นที่โครงการต่างๆ ก็ดำเนินการอยู่ จึงมีงานเข้าซ้อนกันเยอะ ไม่ว่าจะเป็น  
โครงการในปี ๒๕๖๖ และประมาณการของปี ๒๕๖๗ กำลังคนเราไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตัวนี้  
ทัน จึงทยอยดำเนินการโครงการออกมาเป็นระยะๆ ต้องขอภัยในการดำเนินการตรงนี้ด้วย  
ขอนำเรียนชี้แจงต่อทางสมาชิกฯ เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ในส่วนของกระทั่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องตอบ ฉะนั้น ในการตอบตรงนี้ผมก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้ดูว่ามี  
กระทั่งอะไรบ้างสำหรับผู้บริหาร ในฐานะที่ท่านนายกฯติดราชการก็มอบหมายให้ท่านรองนายกฯ  
ดำเนินการ แสดงว่าการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่อกระทั่งนี้บกพร่อง และให้ทางท่าน  
ปลัดเป็นผู้ชี้แจง ท่านปลัดก็ไม่ได้เอ่ยนามว่าตอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเพราะว่าท่านนั่งเป็น  
เลขานุการสภาฯ ฉะนั้น การตอบก็พอใจในเรื่องของคำตอบเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วงบประมาณ  
ชอบมาปลายปี ผมก็ได้เรียนถามกับทางท่านนายกฯในส่วนของเงินงบประมาณแล้ว กำลัง  
ดำเนินการอยู่ เพราะว่าเงินเข้ามาเป็นไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ เมื่อจะมาถึงเราก็ล่าช้า  
และมีปัญหาในส่วนนี้ แต่ทางสมาชิกฯก็ข้องใจว่าแต่ก่อนทำไมเร็ว ปีนี้ทำไมช้า เป็นสภาพคล่อง  
ของรัฐบาลไม่สามารถโอนเงินมาสู่ท้องถิ่นได้เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ ตรงนี้ก็เข้าใจ แต่ในส่วน

W W

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ของกระทุ้งขอนำเรียน นำเสนอแนะเกี่ยวกับทางคณะผู้บริหารฯ ฝ่ายทางท่านประธานฯว่าการตอบกระทุ้งเป็นสาระสำคัญมากอยู่ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยด้วย ต้องตอบ และบุคคลนั้นต้องได้รับมอบจากท่านนายกฯ ในการตอบกระทุ้งของสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๖ ผมขอเพิ่มเติมจากกระทุ้งเมื่อกี้ ผมสังเกตก่อนที่ผมจะส่งกระทุ้งมา ผมสังเกตว่าถ้าเป็นงบประมาณที่ทาง อบต. ดำเนินงานเองจะเร็ว ท่านสมาชิกฯหลายท่านก็จะคิดๆเหมือนผมนะครับ เหมือนกับการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพิ่มเติมถือว่าเร็ว แต่ถ้าเป็นงานออกจาก อบต. ไปสู่หมู่บ้านจะช้า แต่ในเมื่อทางท่านนายกฯไม่มาตอบ ให้ทางท่านเลขานุการสภาฯเป็นคนตอบแทน ผมก็ไม่มีคำถาม ขอขอบคุณครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ฯ รองนายก อบต. ขออนุญาตเพิ่มเติม ให้ทางท่านรองปลัดฯเป็นคนตอบ ขอเรียนเชิญครับ นางสาวอรุมา ไตรภพ รองปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดฯ หัวหน้าราชการนะคะ ในส่วนนี้จริงๆแล้วท่านนายกฯก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วว่าจะมาตอบด้วยตัวเองแต่เนื่องจากติดภารกิจ ได้รับมอบหมายจากทางท่านรองนายกฯในการตอบกระทุ้งนี้ะคะ โครงการที่ตั้งในข้อบัญญัติในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ในส่วนของกองช่างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๖ โครงการ ที่ทำแล้วเสร็จไปแล้ว มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายเกียน สามชัย หมู่ที่ ๔ บ้านนาแก

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑

ตัวนี้คือดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการที่เหลือ มีดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่านกยูง-บ้านหนองไผ่

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา

หมู่ที่ ๑๑

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตัวนี้ได้เสนอบันทึกจัดทำเรียบร้อยแล้ว เหลือหลักการทำ TOR และราคากลาง

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ ๘ ในส่วนนี้เราได้โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นอุดหนุนไฟฟ้า

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก หมู่ที่ ๕

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗

ตัวนี้อยู่ระหว่างการทำ TOR และราคากลาง ได้ทำบันทึกเสนอ และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

๙. โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๒ ตัวนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ได้รับการทำบันทึกการเสนอจากกองช่างเรียบร้อยแล้ว

๑๐. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตัวนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ในส่วนของงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เนื่องจากปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างช้า ล่าสุดวันนี้ที่มีการเช็คระบบ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขาดประมาณการอยู่

W W W

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

๔,๘๔๓,๔๐๗ บาท เราจะต้องทยอยทำเนื่องจากงบประมาณที่เราได้รับการจัดสรรมาก็จะมีนำไปใช้ในส่วนอื่น ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานจึงต้องชะลอเพื่อดูงบประมาณว่าได้รับการจัดสรรมาครบหรือไม่ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ ๒ เดือน แต่เราขาดประมาณการอยู่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอนำเรียนสภาเพื่อโปรดพิจารณาค่ะ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณทางท่านรองปลัดฯ ที่ได้ชี้แจงให้กับทางท่านสมาชิกของเราได้รับทราบครับ ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม รอเรียนเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอตั้งข้อสังเกตในการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ถัวเฉลี่ย ๕๐๐,๐๐๐ บาท บางหมู่บ้านก็มีโครงการเดียวทั้งปี แต่บางหมู่บ้านมี ๓,๔,๕ โครงการ อยากให้ชี้แจงว่าเป็นการแยกออกจาก ๕๐๐,๐๐๐ หรือเปล่า แบ่งเป็นหลายโครงการ หรือว่าใช้งบประมาณเป็นกรณีพิเศษโดยที่เกี่ยวข้องกับ ๕๐๐,๐๐๐ นั้น ถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นก็เป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมเท่าไร ฉะนั้น อยากให้ลงในรายละเอียดว่าคุณแยกโครงการหรือไม่ โครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ หรือเปล่า ทำไมถึงมีหลายโครงการ ตั้งแต่ผมเข้ามาเกือบ ๒๐ ปีแล้วผมมีโครงการเดียวมาตลอดไม่เคยแยก จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารนำเรียนชี้แจง ไม่ใช่ว่าจะบริหารในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เป็นธรรม อยากให้นำเสนอหรือนำเรียนให้ทางสภาได้รับทราบว่าลักษณะนี้เป็นกรณีอย่างไร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกจากหมู่ที่ ๕ ที่มีข้อเสนอแนะแนวทางในครั้งต่อไป บางครั้งแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างบ้านผมบางซอยเป็นถนน คสล. ก็จริง แต่เป็น ๓ เมตร บางเส้น ๕ เมตร ขอฝากทางท่านผู้บริหารไว้ในครั้งต่อไป ให้ชี้แจงทางสมาชิกได้รับทราบด้วยขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ  
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา ฯ ไม่มี ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติ เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ครั้งที่ ๒ (ผู้บริหาร)

ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากว่า ในส่วนตรงนี้ ที่ผมเคยเข้าร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๒ ครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ผมอยากให้นำเสนอญัตติแบบรวดเร็วพอสมควร เพราะได้ผ่านกลั่นกรองมาแล้ว ๒ คณะ จึงอยากให้รวดเร็วและได้ใจความ ฉะนั้น ให้พวกเราไปดูด้วยว่าแผนที่เราร่างขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เป็นการเพิ่มเติมแผน เพราะที่วันเวลาที่เปลี่ยนไปความต้องการของประชาชนก็เปลี่ยนไปด้วย จึงอยากนำเรียนเสนอแนะให้กับทางคณะผู้บริหารได้เสนอ ญัตติให้ประหยัดเวลาและได้ใจความ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารครับ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ษา รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของประชาชนในอันนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายในเขตตำบลดงมะไฟ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)

#### หลักการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้ผ่านการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟแล้ว จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

#### เหตุผลและความจำเป็น

๑. เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้ถนนในการสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวก
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

#### ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ พิจารณาต่อไป

ประธานสภา ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจง ยุติคดีเรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ท่านสมาชิกทุกท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ การที่ทางคณะผู้บริหารได้ยื่นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารเพื่อความเข้าใจ เราทำแผนเพิ่มเติมนั้น บางโครงการที่เรา

WV

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงงบประมาณในปี ๒๕๖๖ ความจริงแล้วถ้าเพิ่มเติมต้องลงงบประมาณในปี ๒๕๖๗ ผมอยากทราบว่างบประมาณที่เพิ่มเติมของปี ๒๕๖๖ นั้น ท่านจะนำงบประมาณมาจากไหน ขอขอบคุณครับ นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ในส่วนนี้พอเข้าใจได้ ทำไมถึงมีปี ๒๕๖๖ เพราะว่า โครงการตงนี้ยึดตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปีที่ผ่านมาก็เอาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ ฉะนั้น ในเรื่องของการเสนอญัตติ ไม่ว่าจะขึ้นข้อบัญญัติงบประมาณ ผมอยากจะขอความเห็นฝากไปทางท่านประธานสภาให้คณะผู้บริหารได้รับทราบ ผมอยากให้ส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้แต่ละกองเป็นผู้เสนอญัตติ ซึ่งจะเป็นหมวดเป็นหมู่ กะทัดรัด และรวดเร็วขึ้น จึงอยากให้มีการแบ่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมแผนหรือข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นกองๆไปว่าคุณรับทำอะไรไปบ้างในข้อบัญญัติแต่ละปี อยากให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำเสนอญัตติ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทางคณะผู้บริหารผู้มีอำนาจสูงสุดได้มอบหมายให้กับทางผอ. กองต่างๆเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องงบประมาณต่างๆและสรุปว่าตรงนี้อยู่ในส่วนไหน จะเกิดความรวดเร็วมากขึ้นและได้รับความร่วมมือจากผอ. กองต่างๆ ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบในการประชุมและเสนอญัตติต่างๆด้วยกัน ผมเห็นว่าน่าจะจะไม่ผิดระเบียบตรงไหน เพราะเป็นการมอบจากคณะผู้บริหารฯ สามารถที่จะชี้แจงหรือเสนอญัตติได้ทุกกองอยู่แล้ว ฉะนั้น การเสนอญัตติแต่ละกองนั้นต้องเสนอเข้ามา พวกเราก็พอทราบและได้อ่านมาดีพอสมควร แต่ตามระเบียบแล้วก็ต้องทำ น้อยแต่มาก สั้นๆแต่กระชับ ได้ใจความ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เสนอญัตติเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ ท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ ผมก็เข้าใจแบบนั้นครับ เพราะว่าแผนที่เพิ่มเติมคงจะอยู่กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ แต่ท่านยังไม่ได้อภิปรายขึ้นมา ขอเรียนเชิญผู้บริหารฯ ครับ

นายบุญธาตุ บาลวงศ์ษา รองนายกฯ อบต. เรียนท่านประธานสภาตามที่ ท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ เสนอเกี่ยวกับแผน ยังไม่จบ แผนที่แนบท้ายให้ท่านสมาชิกพิจารณาครับ

ประธานสภา ครับ ขอเรียนเชิญทางท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ต้องขอโทษด้วยที่เข้าประชุมล่าช้า เนื่องจากติดภารกิจทางวัดถ้าผาแด่น ในส่วนที่ทางท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำได้สอบถามมาเรื่องงบประมาณของหมู่บ้านเรา ปกติแล้วเราจะได้งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากว่าจะมีงบประมาณบางหมู่บ้านที่ได้งบประมาณเยอะกว่าหมู่บ้านอื่นอันนี้ไม่ทราบว่าทางสภาจำได้ไหมเมื่อประมาณปี ๒๕๖๕ เรามีการประชุมและนายกฯ ได้เชิญเราทุกคนไปลงไปดูพื้นที่ที่บ้านฝากซึ่งมีปัญหาการร้องเรียนเยอะ เป็นถนนคอนกรีต เมื่อสภาลงไปเห็น พอเรามีเงินเหลือจ่ายมาเราจึงนำเงินเหลือจ่ายนั้นลงไปทำถนนคสล. ให้กับทางบ้านฝาก ซึ่งเค้าจะได้ ๒ สาย แสดงว่าหมู่ ๔ จะได้ถนนและงบประมาณเยอะกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งตอนนี้ถนนเส้นนั้นก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็น ๒ สาย สายละประมาณ ๘๐ เมตร และวันนั้นได้เชิญสภาลงไปด้วยกันอยู่น่าจะจำกันได้

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงตามที่ผมได้อภิปรายไปเป็นข้อเสนอแนะหรือตั้งข้อสังเกตในส่วนของงบประมาณ ผมไม่ได้เน้นถึงบ้านนาแก แต่เป็นในส่วนของหลายหมู่บ้าน ผมจึงไม่ทราบว่าโครงการงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ แยกงบประมาณออกมาเป็น ๒ โครงการ ๓ โครงการ หรือเปล่า อยากให้นำรายละเอียดมาชี้แจงว่าได้งบประมาณพิเศษไหม เพราะถ้าได้จริงๆผมก็อยากได้เหมือนกัน เพราะว่าผมอยู่มา ๒๐ ปีแล้วได้โครงการเดียวมาโดยตลอด จึงเรียนถาม เพราะถ้ามีงบประมาณพิเศษผมก็อยากขอบ้าง ขอขอบคุณครับ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขอขอบคุณทางท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำคะ  
 ในส่วนของโครงการบางหมู่บ้าน ที่ท่านเห็นว่าทำไมบ้านนี้ได้ ๒ โครงการ ๓ โครงการ เราตัดทอน  
 เงินจาก ๕๐๐,๐๐๐ เป็น ๓ โครงการ เหมือนงบประมาณปี ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๙ เราแยก ๑๐๐,๐๐๐  
 บาท ไปทำศาลาอเนกประสงค์ เหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เราเอาไปทำลูกรังและมีหมู่ ๑๒  
 ที่แยกเป็น ๒ โครงการ ส่วนของหมู่อื่นๆก็จะมี ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นปกติ

ประธานสภา ฯ ครับ ขอเรียนเชิญทางท่านนายกฯได้ชี้แจง โครงการที่เพิ่มเติมแผน มีก็โครงการ ขอเรียนเชิญครับ  
 นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ในส่วนของโครงการที่เพิ่มเติมไปใน  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ บางโครงการที่เราจัดทำเพื่อไว้เนื่องจากว่าเราจะเผื่อในการ  
 โอนเงินบรายจ่ายที่เหลือ และขอเงินอุดหนุนงบเฉพาะกิจจากจังหวัดและกรม ถ้ามว่าตัวเงินเรา  
 มีหรือยัง อันนี้ยังไม่มิตัวเงินมา แต่ลงไปแผนพัฒนาไว้ เพราะหากเราได้เงินมาเราไม่สามารถ  
 ทำได้เนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนา ซึ่งตอนนี้เราได้ทำโครงการขอไปที่จังหวัดและขอเงินเหลือจ่าย  
 จากกรมหลายโครงการพอสมควร ส่วนในเรื่องของรายละเอียดขอมอบให้ทางเจ้าหน้าที่  
 วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดคะ

ประธานสภา ฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯครับ

นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
 ขอนำเรียนเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ โดยสรุปให้ที่  
 ประชุมได้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับ จากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑** การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา  
 เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร  
 และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ  
 เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน**

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๖ โครงการ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓๓ โครงการ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
 และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท



(นายโพธิ์โรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

**๓.๔ แผนงานสาธารณสุข**

รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท  
 และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

**๔.๑ แผนงานการเกษตร**

รวมแผนงานการเกษตร จำนวน ๔ โครงการ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
 และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

**๔.๒ แผนงานสาธารณสุข**

รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

**๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป**

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ  
 งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



**๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๗ โครงการ

งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

**๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) : งานไฟฟ้าและถนน**

รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๙ โครงการ

งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๑๘ โครงการ

งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท

และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

แบบ ผ.๐๒/๒ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการ  
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

**๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๗ โครงการ

งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

และ งบประมาณปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์**

รวมบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๗ โครงการ

งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘๗๙,๐๐๐ บาท

และ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์อ่าน  
อ่านเฉพาะรวมแต่ละโครงการตามยุทธศาสตร์ บางสมาชิกแต่ละท่านอาจจะไม่ได้เป็น  
คณะกรรมการในแผนพัฒนาอาจจะไม่ทราบ เท่าที่ฟังโครงการนั้นโครงการนี้ไม่ได้อ่าน  
อ่านเฉพาะยอครวม ถ้าเอาเข้าสภาแล้วต้องอ่านให้หมดนะครับ สมาชิกจะได้ยกมือให้เพื่อ  
บรรจุเป็นแผนพัฒนา ตอนนี้เป็นร่าง ยังไม่ถือว่าเป็นแผนพัฒนา ยังต้องผ่านสภาเพื่อได้รับ  
ความเห็นชอบ ขอขอบคุณครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขอขอบคุณค่ะ พอดีทางท่านพิทักษ์  
พิมพ์ภูคำ บอกให้ย่อๆหน่อย หรือว่าให้อ่านหมดเลย ขอความเห็นจากที่ประชุมค่ะ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ขออนุญาตตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เป็นเวลาที่  
กระชั้นชิดอยู่พอสมควร แต่อยู่ในแผนพัฒนาครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ทางคณะผู้บริหารฯ ได้นำส่ง  
ให้กับทางเพื่อนสมาชิกแล้วตั้ง ๗ วัน เพื่อนำไปศึกษา ซึ่งจริงๆแล้วแผนพัฒนาครั้งนี้ผมมี  
ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่ง คือ ทำไมต้องบรรจุเป็นปีๆแต่ละหมู่บ้านไป ยกตัวอย่าง งบประมาณ ๕ ปี  
จาก พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตัวไหนที่เป็นโครงการเดียวกันและมีความประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน  
แล้ว ทำไมไม่บรรจุลงมาจากหมู่ที่ ๑-๑๒ ไปเลย ยกตัวอย่างเช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  
หมู่บ้าน เพราะว่าครั้งนี้เราทำแผนเพื่อประกอบไว้ แผนพัฒนาเป็นข้อบัญญัติแต่ละปีเป็นอีก  
อย่างหนึ่ง อันนี้รบกวนเป็นปีงบประมาณตั้ง ๕ ปี ฉะนั้น โครงการอะไรก็แล้วแต่ คอนกรีตเสริม  
เหล็ก รางระบายน้ำ ก็ต้องบอกว่าจากหมู่ ๑-๑๒ ไปเลย เพราะว่าอันนี้ต้องพัฒนาบ่อย เป็นปีไปๆ  
ในแต่ละหมู่บ้านไปอันนั้นเป็นแผนรวมในโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉะนั้น ถ้า  
อยู่ในแผนแล้วเราก็สามารถตั้งงบประมาณไว้ได้เลย เพราะผ่านการกลั่นกรองทั้ง ๒ คณะ ก่อนที่  
จะนำมาสู่สภา เพื่อได้รับความเห็นชอบ แล้วในส่วนร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติม ก็ได้ส่งให้ทาง  
สมาชิกแล้วตั้ง ๗ วัน ถ้าเกิดว่าไม่ได้ศึกษาก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคง  
จะไม่แตกต่างไปจากระเบียบข้อบังคับในการทำงานงบประมาณของท้องถิ่น ในเมื่อผ่านขั้นตอนของ  
คณะกรรมการแล้วก็เห็นว่าคณะกรรมการ ๒ คณะนั้น ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู  
อาจารย์ ผู้อำนวยการ สาธารณสุข ต่างๆก็เข้ามาร่วมและได้วิเคราะห์ แต่หลักสำคัญในการ  
นำเสนอเพิ่มเติมมีปัญหาคือเมื่อเราต้องการทำโครงการตัวนี้แต่ไม่มีในแผน อย่างน้อยๆต้องอยู่ใน  
แผนพัฒนา ๕ ปี จึงต้องมีการปรับแผนอยู่เป็นประจำ ผมจึงคิดว่าเรามีรายละเอียดโครงการอยู่  
แล้วก็แสดงว่าเป็นความบกพร่องของทางเราที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูล ซึ่งทางคณะผู้บริหารฯ ได้นำส่งให้  
เราได้ศึกษาก่อนแล้ว ๗ วัน อยากให้สรุปแบบนี้แหละครับว่าแต่ละกองนั้น ในโครงการที่นำเสนอ  
มานี้มีกี่โครงการ เป็นงบประมาณเท่าไร รวมแล้วเป็นยอดเงินใน ๕ ปี ขอขอบคุณครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมอ่านดูแล้วไม่  
เข้าใจ ผมขอฝากประธานสภาไปยังผู้บริหารฯ และผ่านไปทางท่านวิเคราะห์ฯ ผมเข้าใจเรื่อง  
แผนพัฒนาและข้อบัญญัติ แต่ที่อยากถามเพราะว่าการที่ลงตัวเลขนั้นทำไมบางปี ลงถึงปี  
๒๕๖๖-๒๕๗๐ บางโครงการลงปี ๒๕๖๘ อย่างเดียว เมื่อก่อนการทำแผนพัฒนาของเราลง  
ตัวเลขหมดเลยทั้งปี ๕๐๐,๐๐๐ ก็ ๕๐๐,๐๐๐ ทั้งหมดเลย แล้วเวลาทำข้อบัญญัติเราก็อ่านอยู่  
แล้วว่านำมาจากความต้องการของประชาชน เป็นโครงการแรกที่เราจะลงในข้อบัญญัติเพื่อให้  
สภารับรอง เป็นข้อบัญญัติที่นำไปใช้งบประมาณได้ ผมจึงข้องใจการลงตัวเลขบางโครงการลง  
แค่ปีเดียว ฝากท่านประธานสภาเรียนถามผู้บริหารฯ ขอขอบคุณครับ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ผมอยากจะขอเพิ่มเติมตอนที่ท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำพูด สมมติว่าเป็นโครงการของทางกองช่างก็ให้ทางกองช่างเป็นผู้นำเสนอแบบนี้ครับ ซึ่งจะเกี่ยวพัน กับบันทึก รายงานการประชุมเมื่อมันมีปัญหา ครั้งหน้าอาจจะมีปัญหาก็ได้ ถ้ามีในบันทึกรายงานการประชุม แล้วก็ยังสามารถอ้างได้เผื่อว่ามีปัญหา แต่ถ้าลวกๆแบบนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นร่าง แผนพัฒนาของตำบลแล้ว เพราะว่าสมาชิกบางท่านอ่านแล้วไม่ได้เก็บไว้ จึงอยากให้อ่านว่า โครงการมีกี่โครงการ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมีเท่าไรเท่านี้โครงการ ถ้าเป็นโครงการของกอง ช่างรับผิดชอบก็ให้กองช่างนำเสนอ ถ้าเป็นงานของสำนักปลัดก็ให้สำนักปลัดนำเสนอ ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยแบบนี้ผมก็ไม่ได้ขัด ผมเสนอแนะเผื่อมีปัญหาในครั้งหน้า ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกจากหมู่ที่ ๖ ที่มีการขยายความเพิ่มในแต่ละกอง ในความเข้าใจผม ผมว่าญัตตินี้เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ซึ่งน่าจะเกี่ยวพันกับการประชุมแผนพัฒนาเมื่อครั้งที่ เพิ่มเข้ามา ประมาณ ๑๐ กว่าโครงการ ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกัน แสดงว่าแผนนี้เราได้ พิจารณามาครั้งหนึ่งแล้ว ถูกไหม

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ มันก็ไม่ได้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนสุดท้ายคืออยู่ในสภาฯ สภาฯรับรองแล้ว แล้วค่อยไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ประธานสภาฯ ต้องพิจารณาใหม่ทั้งหมด

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ปกติก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับท่านประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญทางท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขอมอบหมายให้กับทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน ได้ชี้แจงทางสภาฯ ทราบค่ะ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ขออนุญาตก่อนที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะนำเรียนชี้แจงครับ ผมเห็นด้วยกับท่านฝ่าย บาลวงศ์ฯ ที่จะให้อ่าน เพราะว่า ผมเปิดหาโครงการ ๑๐๐ กว่า โครงการ ในวันนั้นผมได้เข้าร่วมประชุมและได้เสนอแผนเพิ่มเติม คือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรจากบ้านนาแกกับแกสบ้านปลัดมาถึงป่าช้า ผมไม่ทราบว่ายู่โครงการที่เท่าไร และผมได้เสนอว่านำมาลงในปี ๒๕๖๗ ได้ไหมตัวเลข ผมก็ยังไม่เจอ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ครับ

นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอนำเรียนชี้แจงใน ประเด็น โครงการที่ท่านพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ ได้สอบถามในส่วนของโครงการที่ว่าทำไมไม่ทำ โครงการรวม ตามหลักของการจัดทำแผนพัฒนาฯ โครงการต้องมีการสำรวจ ประเมินการ และมีปริมาณงานที่ชัดเจน ถึงจะลงในแผนพัฒนาฯ ได้ ในส่วนที่ให้เป็นรายตำบลและทำแยกกัน นั้นมันไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น หลักการทำโครงการต้องแยกเป็นหมู่บ้าน ต้องมีการสำรวจ ประเมินการและมีปริมาณงานให้เรียบร้อยถึงจะนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ได้ จะต้องทำ โครงการเป็นรายหมู่บ้าน จึงไม่สามารถทำรวมรายตำบลเป็นโครงการเดียวได้ ในส่วนประเด็น เรื่องของท่านวิชัย หาศิริ ได้ถามว่า ทำไมโครงการบางโครงการมีปีเดียว บางโครงการทำไมมี หลายปี กรณีที่โครงการมีปีเดียวได้มีการสำรวจจุดที่จะมีการก่อสร้างสามารถดำเนินการภายในปี เดียวได้ ส่วนบางเส้นมีระยะทางยาวต้องมีการแบ่งขอยดำเนินการในแต่ละปี จึงมี ๒ ปี ๓ ปี

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ขึ้นอยู่กับระยะทาง เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ งบ ๕๐๐,๐๐๐ ปีนี้จึงอาจจะทำ ๒๐๐ เมตร แต่บังเอิญว่าเส้นนั้นมี ๓๐๐-๔๐๐ เมตร ก็เลยมีงบประมาณหลายปี ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพที่ผมลงไว้หลายปีเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ขอเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ที่ลงหลายปีก็เพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขดำเนินการก็เลยลงเป็นทุกปีไว้ ถ้าเราขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นในปีไหนเราก็ไม่ต้องมาแก้ไขปี สามารถขอได้เลย ส่วนเรื่องเพิ่มเติมแผนของท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในโครงการที่ ๑๑ ในหน้า ๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรเส้นบ้านนาทับแก บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านดงขวาง ไซโครงการนี้ไหมครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ครับ ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ในกรณีที่ผมบอกว่าทำไมไม่ทำเป็นโครงการรวม แต่ก่อนนั้นเคยมีโครงการถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ ๑-๑๒ เคยเห็นที่ผ่านมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี และ ๕ ปี เป็นลักษณะแบบนั้น แต่ว่าแผนแยกย่อยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ วันนั้นที่ท่านวิเคราะห์ฯ อ่าน ประมาณเกือบ ๔ ชั่วโมง ฉะนั้น ถ้าเราจะเอาตามนั้นก็น่าจะเสร็จประชุมประมาณบ่ายสามบ่ายสี่วันนี้ ก็เข้าใจว่าเป็นการเสนอญัตติเข้ามาแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งให้เราศึกษาแล้ว ถ้าเมื่อว่าสรุปได้แล้วเกิดปัญหาอะไร สภาที่มีความข้องใจ ก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายบริหารฯ หรือฝ่ายแผนเป็นผู้ชี้แจง ถามว่าผิดระเบียบไหมถ้าไม่อ่านทุกตัวอักษร ถ้าเผื่อว่าดูแล้วสภาให้ความเห็นชอบก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหน ในเมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็คือจบ ฉะนั้น ถามว่าเราศึกษาได้ศึกษามาใหม่เพราะได้ส่งให้ก่อนตั้ง ๗ วัน ซึ่งเป็นธรรมชาติของทางสมาชิกฯ รวมทั้งผมด้วยไม่ค่อยอ่านหรอกครับทั้งหมด อ่านเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของผม เป็นการรักษาสถิติประโยชน์ของแต่ละหมู่บ้าน ถ้าถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิด ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทางท่านสมาชิกฯ จากหมู่ที่ ๕ แต่ก่อนจริงครับ จะทำอะไรก็โครงการตั้งแต่ หมู่ ๑-๑๒ คงไว้ แต่ทุกวันนี้ระเบียบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ได้

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ขออนุญาตอีกครั้งนี้ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมเข้าใจว่าวันนี้เราต้องมารับรองแผน ผมอยากเพิ่มโครงการโถกกลบตอซึ่งภายในตำบลดงมะไฟ ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามารถเพิ่มแผนได้ไหมครับในวาระนี้

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชี้แจงนะคะ เชิญค่ะ

นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอนำเรียนชี้แจงในกรณีที่มีการเพิ่มเติมแผน จะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ต้องผ่านการเห็นชอบจากการประชาคม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ และให้ทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบ กรณีเพิ่มเติมแผนในที่ประชุมสภาฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากว่ายังไม่ได้ผ่านการประชุม การเสนอจากประชาคม และคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ชุด ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้ให้ความเข้าใจกับทางสมาชิกฯ ครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ ผมขอฝากโครงการที่เสนอครับ

ประธานสภาฯ ครับ เสนอครั้งหน้าจากจุดเริ่มต้นมานะครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ

W W

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นายฝ่าย บาลวงศ์ฯ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอยากขอเสนอแนะฝากทางท่าน  
ประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารฯ ถ้าท่านเสนอเป็นญัตติมาท่านจะต้องอ่านให้สมาชิกสภาฯ  
เข้าใจ ถ้ามีปัญหาตามหลังมาแล้ว บันทึกรายงานการประชุมจะเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่ง ผมจึงอยาก  
เสนอแนะว่าถ้าเป็นญัตติผมอยากให้อ่าน เพราะว่ามันจะเกี่ยวพันเวลาเกิดปัญหา ขอคุณครับ  
ประธานสภาฯ ขอคุณทางท่านสมาชิกฯ จากหมู่ที่ ๖ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่  
ประชุม  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

**๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  
และสิ่งก่อสร้าง (ผู้บริหาร)**

ประธานสภาฯ ขอเชิญทางคณะผู้บริหารฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ  
ผู้ทรงเกียรติ

ตามที่ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ว่ามีความ  
ประสงค์ที่จะโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอน  
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลดงมะไฟ จึงมีความจำเป็นต้องของโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีความจำเป็นน้อยและในรายการที่เหลือจากการเบิก ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้

**หลักการ**

**๑. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่**

**๑.๑ สำนักปลัด**

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๕๗,๕๐๐ บาท

**๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานบริหารงานทั่วไป**

**หมวดค่าครุภัณฑ์**

**ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน**

ตั้งจ่ายไว้ ๒๑,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)

จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

## ๑.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑. เตียงสเตรชเชอร์ (Stretcher) เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรถพยาบาล ปรับนั่ง-นอน

ตั้งจ่ายไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงสเตรชเชอร์ (Stretcher) เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรถพยาบาล ปรับนั่ง-นอน โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. สามารถปรับในท่านั่ง และปรับนอน ปรับสูง-ต่ำได้
๒. เบาะนอนรถเข็นผู้ป่วยหนา ๒ นิ้ว ทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียมกันน้ำ
๓. ขนาดตัวรถในขณะใช้งานตั้งขึ้น ด้านยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ cm x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ cm x ด้านสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ cm
๔. ขนาดตัวรถในขณะพับเก็บ ด้านยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ cm x ด้านกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ cm x ด้านสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ cm
๕. สามารถพับขาเพื่อนำขึ้นท้ายรถ (Ambulance) ได้สะดวก
๖. มีราวกันเตียง ๒ ข้าง และเข็มขัดรัดผู้ป่วย ๒ เส้น ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง
๗. เป็นรถเข็นรับ - ส่งผู้ป่วย ติดตั้งในรถพยาบาล (Ambulance)
๘. ใช้น้ำหนักได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ กก.

ราคาประมาณการหรือราคาที่กำหนดไว้ เป็นราคาที่ได้จากการสืบจากท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๖๔

๑.๑ กองการศึกษา โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐ บาท

## ๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ทรงสูง ตั้งจ่ายไว้ ๖,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ทรงสูง จำนวน ๑ หลัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ทำจากแผ่นเหล็ก
๒. ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๔๕ x ๑๘๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง)
๓. มีแผ่นชั้น ๓ แผ่นพร้อมตะขอรับชั้น สามารถปรับระดับได้

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

**๒. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง** ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ หลัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ทำจากแผ่นเหล็ก
๒. ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๓๐ x ๑๗๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง)
๓. มีช่องเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน ๔๐ ช่อง

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA** ตั้งจ่ายไว้ ๕,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้

๑. มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)
๒. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
๓. ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

**๒. สแกนเนอร์** สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีลักษณะ ดังนี้

๑. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A๔ อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น
๒. สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้า แบบอัตโนมัติ
๓. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
๔. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A๔ ได้ไม่น้อยกว่า ๒๓ ppm
๕. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔
๖. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๗. ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

**๑. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ทรงสูง** ตั้งจ่ายไว้ ๑๓,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ทรงสูง จำนวน ๒ หลัง โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. ทำจากแผ่นเหล็ก
๒. ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๔๕ x ๑๘๐ ซม. (กว้างxลึกxสูง)
๓. มีแผ่นชั้น ๓ แผ่นพร้อมตะขอรับชั้น สามารถปรับระดับได้

รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ กำหนด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

**๑. อ่างล้างจานอลูมิเนียม มีขาตั้ง** ตั้งจ่ายไว้ ๕,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจานอลูมิเนียม ๒ หลุม จำนวน ๒ อัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทับแก้ว จำนวน ๒ อันๆละ ๒,๙๐๐ บาท โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑. อ่างล้างจานอลูมิเนียม มีขาตั้ง
๒. ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๘๐
๓. มีอ่าง ๒ หลุม
๔. ด้านข้างแผงซีก
๕. มีที่เสียบจาน
๖. มีที่อน้ำทิ้ง
๗. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟกำหนด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

**๒. โอนสด**

๒.๑ สำนักปลัด

โอนสดทั้งสิ้น ๕๗,๕๐๐บาท

๒.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

**๑. เตียงสเตรชเชอร์ (Stretcher) เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรพยบาล ปรับนั่ง-นอน** ตั้งจ่ายไว้



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



๓๖,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ ๓๖,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๓๖,๐๐๐ บาท  
หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๐ บาท

## ๒.๑.๒ แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

๑. เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายไว้ ๒๔๒,๕๐๐ บาท ปัจจุบันมี  
งบประมาณคงเหลือ ๙๔,๔๔๕.๘๒ บาท ขอโอนลด ๒๑,๕๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ  
๗๒,๙๔๕.๘๒ บาท

## ๒.๒ กองการศึกษา

โอนลดทั้งสิ้น ๕๒,๙๐๐ บาท

### ๒.๒.๑ แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดค่าวัสดุ

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

๑. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายไว้ ๑,๖๔๑,๒๐๐ บาท ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ  
๘๙,๒๘๒ บาท ขอโอนลด ๕๒,๙๐๐ บาท หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ ๓๖,๓๘๒ บาท

### เหตุผล

๑. เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้เป็นการเฉพาะ

### ระเบียบกฎหมายที่ใช้ประกอบในการพิจารณา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา  
ท้องถิ่น

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟพิจารณาต่อไป  
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอให้ท่านได้อภิปราย  
ขอเรียนเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ในการเสนอญัตติโอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เบื้องต้นขอตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งทุก  
ปีในปลายปีงบประมาณเราจะเห็นบ่อยมากทุกผู้บริหาร แสดงให้เห็นว่าการตั้งงบประมาณนั้นตั้ง  
เผื่อไว้โอน อันนี้ข้อสังเกตอันดับแรก โอนเพื่อตั้งจ่ายในสิ่งที่ต้องการ ถือว่าเป็นประเพณีแล้ว ตั้งไว้  
เพื่อโอน ๒. ญัตติวันนี้ทาง คณะผู้บริหารฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ ซึ่งเป็นญัตติสดๆ ไม่ได้มีแผนพัฒนาฯ  
อะไรทั้งสิ้น จึงอยากขอให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้ขอความเห็นในการอภิปรายแต่ละหมวดไป  
แล้วก็ยกมือเพื่อที่จะได้ไม่สับสน อยากให้อภิปรายเป็นส่วนไปเพราะว่าแต่ละส่วนมีงบประมาณที่  
ต้องโอนลด และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อยากจะให้ลงมติให้ความเห็นชอบเป็นเรื่องๆ ถามเป็น

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เรื่องๆไป เป็นรายละเอียดที่ต้องให้ทางสมาชิกผู้ต้องการอยากอภิปราย อาจจะไม่เข้าใจ สงสัย หรือเรียนถามทางคณะผู้บริหารฯ เพื่อชี้แจงให้หายสงสัย ขอขอบคุณครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้ดีของทาง คณะผู้บริหารฯ บางเรื่องผมก็เห็นด้วย บางเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วย เช่น เติงสเตอร์เซอร์ อ่างล้างจาน ผมเห็นด้วย ผมอยากตั้งข้อสังเกตบางครั้งที่อาจจะสอดคล้องกับทางท่านสมาชิก หมู่ที่ ๕ เหมือนกัน เช่น สำนักปลัดตั้งงบประมาณเมื่อไว้โอน หรือชุกไว้หรือไม่ ทั้งๆที่งบประมาณของเราจะเป็น โครงสร้างพื้นฐานพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ถนนหนทาง ไฟฟ้า อันนี้ผมไม่ได้ว่า แต่ว่ามันเป็นระเบียบของทางองค์กรที่ตั้งไว้ และผมขอแสดงความคิดเห็น ถึงแม้จะมีระเบียบให้ ตั้งไว้เราก็ไม่สมควรที่จะตั้งไว้ ในสำนักปลัดเงินงบประมาณเยอะ จะได้ไว้โอนสอดคล้องเหมือนกับ ทางท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ พูดไว้ว่าไตรมาสสุดท้ายเราจะโอนเงินทำอะไรต่างๆ ถ้าเราไม่ทำก็จะตก เป็นเงินสะสม แทนที่จะใช้ให้มีผลประโยชน์กับประชาชนที่มีความเดือดร้อน ถนนลูกรังตาม ที่งบประมาณได้นำไปลงสามารถเหี่ยวยาไปได้บ้างแต่ก็ยังลำบาก เพราะว่าถูกรั้งไม่พอ ถ้างบประมาณเราเพียงพอถนนเส้นนั้นก็จะดีขึ้น และผมขอฝากไว้ว่างบประมาณในครั้งหน้า

นายฝ่าย บาลวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมขอตั้ง ข้อสังเกตเรื่องการโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ บางโครงการก็ถือว่ามีประโยชน์ บางโครงการก็ไม่สมควรที่จะตั้งไว้ ยกตัวอย่าง เติงสเตอร์เซอร์ ประชาชนใช้โดยตรง ตอนที่ผม ทำงานหน่วยกู้ชีพมันก็ชำรุดมานานแล้ว พวกนี้ใช้จากรถบางครั้งขามันไม่พับ ลงจากรถแล้วมัน ตึงทำให้เตียงตกลงไปข้างล่าง ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บก็มี เห็นตั้งไว้ผมก็ตีใจ เพราะผมเคยถามท่าน นายกาหลายครั้งแล้ว ท่านนายกาบอกว่ากำลังขอรับบริจาคจากหน่วยงานอิสระอยู่ ผมเห็นผมก็ ตีใจเพราะว่าประชาชนจะได้ใช้ งบเหลือ ๐ บาท แสดงว่าจะไม่ได้ซื้อแล้วสำหรับเติงสเตอร์เซอร์ เท่าที่สังเกต อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และผมก็เห็นด้วย ในฐานะที่ผมเคยทำงานหน่วยกู้ชีพ เขา จะต้องได้รับการประเมินว่าอุปกรณ์ในรถมีอะไรบ้างใช้ตีใหม่ ถ้าเค้ามารประเมินแล้วไม่ผ่านเค้ามอง จะไม่ให้หวัง เค้านี้เขากำลังทำแผนประเมินอยู่ผมเห็นเอกสารแล้ว เขาจะให้ส่งเดือนหน้าสำหรับแผน ประเมิน ผมเห็นว่าเติงสเตอร์เซอร์มีความสำคัญต่อประชาชนโดยตรง แต่ถ้าจะให้ดีอยากให้นำ คนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ สภาฯจะได้ทราบประกอบกับที่ทางท่านนายกาเสนอ ญัตติโอนลดตั้งจ่ายรายการใหม่ อีกเรื่องหนึ่งโครงการต่างๆที่ตั้งไว้จากแผนงานตามข้อบัญญัติตั้ง ไว้สูง จะเหลืออีกเดือนเดียวงบประมาณเหลือเยอะ ถ้าไม่โอนลดก็ตกเป็นเงินสะสม ผมก็พอเข้าใจ หลักการใช้เงินของทางคณะผู้บริหารฯ ของเจ้าหน้าที่ แต่ท่านสามารถทำได้ถ้าทางสภาฯยกมือให้ ผมขอพูดไปตามหลักเกณฑ์ของการโอนลดโอนเพิ่ม ต้องผ่านสภาฯ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากหมู่ที่ ๖ ในข้อนี้ผมก็ขอให้ท่านเปิดไปหน้าที่ ๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ตั้งจ่ายไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท ความคิดของผม ผมคิดว่าสเปคไม่เหมือนกันจึงได้มีการ โอนลดและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเรียนเชิญทางท่านนายกาครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกา อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯที่เคารพ ในส่วนของ เติงสเตอร์เซอร์ เนื่องจาก รอบที่แล้วตั้งจ่ายผิดหมวด ทำให้ไม่สามารถซื้อได้ จึงได้มีการโอนตั้ง จ่ายรายการใหม่ ในหมวดใหม่ ขอขอบคุณค่ะ

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลคมะไฟ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ในการขอมติ ผมขอให้ทางท่านปลัดฯ ได้อธิบาย ขอเชิญครับ  
นายไพโรจน์ พลธิราช เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วน  
ราชการทุกท่านครับ การขอมติในการโอน ขอให้ท่านประธานขอมติเป็นรายการๆ ไป เพราะว่าแต่  
ละรายการจะได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ในการเห็นชอบต่างกัน จึงขอมติแยกเป็นรายการไป  
ขอบคุณครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ถ้าหน่วยงาน  
องค์กรของเรามีความเดือดร้อนผมพร้อมที่จะยกมือให้ แต่เหตุผลที่ผมพูดไปนั้น เช่น การซื้อตู้เก็บ  
เอกสารมันจำเป็นไหม อยากให้มีการชี้แจงอภิปรายเหตุผลที่ต้องการซื้อ ผมไม่ติดใจอะไร  
ผมให้อยู่แล้ว ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ ขออนุญาตนำเรียนครับท่านประธานสภาฯ เห็นชอบด้วยตามที่ให้  
นำเสนอในแต่ละรายการ ให้ความเห็นชอบเป็นข้อๆ ไป ขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับสำนักปลัด  
ก่อนซึ่งตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น ๕๗,๕๐๐ บาท เครื่องปรับอากาศ ๒๑,๕๐๐ บาท  
เตียงสเตรชเชอร์ ๓๖,๐๐๐ บาท มีปัญหาเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหมายความว่า  
อย่างไร และพื้นที่ในการติดตั้งเหมาะสมไหม ติดตั้งตรงไหน ในส่วนของเตียงสเตรชเชอร์นั้นไม่ติด  
ใจอะไร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกฯ อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในส่วนของ  
เครื่องปรับอากาศ ที่ตั้งจ่ายไว้ ๒๑,๕๐๐ บาท จะติดไว้ที่ห้องของนายกฯ เนื่องจากว่า  
เครื่องปรับอากาศห้องนายกฯ ตัวใหญ่และใช้งานมาแล้วประมาณ ๑๐ ปี ซึ่งตอนนี้ความเย็นก็  
ไม่ได้แล้ว และเสียนานแล้วด้วย ปกตินายกฯ ก็ไม่ค่อยเปิด ประหยัดมาก ซึ่งควรจะเตรียมไว้เผื่อ  
สภาฯ มาแวะคุย เยี่ยมชม อาจจะไม่ค่อยสะดวก ค่อนข้างร้อน จึงขอไปทางสำนักปลัดขอ  
เครื่องปรับอากาศตัวใหม่ ในส่วนที่ท่านพิทักษ์ พิมพ์ ภูคำ ได้สอบถามมาว่าเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน เป็นตัวเครื่องและตัวคอมคอมเพรสเซอร์แอร์ เป็นเครื่องปิด-เปิดแอร์ปกติธรรมดา  
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ขอขอบคุณค่ะ

นายฝ่าย บาลวงศ์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๖ ผมอยากจะขอเพิ่ม ในการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนักปลัด  
ถ้าจะให้ดีควรระบุว่าติดตั้งตรงไหน เนื่องจากบางครั้งสมาชิกสภาฯ ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ระบุไว้  
ถ้าไม่มีรายการบอกสามารถนำไปติดไว้ที่อื่นหรือกัซไฟได้เพราะเป็นสำนักปลัดเหมือนกัน อีกอย่าง  
หนึ่งตั้งจ่ายรายการใหม่เตียงสเตรชเชอร์ ๓๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๖,๐๐๐ บาท ควรจะโอนลด  
และไปตั้งจ่ายรายการใหม่แบบนี้ผมถึงจะเข้าใจง่ายกว่า ท่านนายกฯ อธิบายว่าตั้งไว้อยู่คนละ  
หมวดผมก็เข้าใจอยู่ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ จากหมู่ที่ ๖ ข้ออื่นๆ มีท่านใดจะสอบถามไหมครับ ในแต่ละข้อเพื่อทำ  
ความเข้าใจด้วยกัน เพราะว่าเวลาขอมติจะได้ข้อที่ละเอียดเลยเถิดครับ มีท่านใดที่ไม่เข้าใจ  
ข้ออื่นไหมครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๕ อยากให้ทางสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ของสำนักปลัด จำนวน ๕๗,๕๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ ครับ ขอเป็นสำนักปลัดก่อนนะครับ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงมะไฟ

ประธานสภา ฯ ๑. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๑.๑ สำนักปลัด

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๕๗,๕๐๐ บาท

๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ตั้งจ่ายไว้ ๒๑,๕๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ฯ ๑.๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑. เตียงสเตรชเชอร์ (Stretcher) เคลื่อนย้ายฉุกเฉินประจำรพพยาบาล ปรับนั่ง-นอน

ตั้งจ่ายไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท

ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ฯ ต่อไปเป็นแผนงานการศึกษา มีท่านใดจะสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ

นายวิชัย ทาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๑๐ เข้าใจว่าเอาไปไว้ที่กองการศึกษาฯ ถ้าอยากให้กระจ่างผมขอฝากท่าน

ประธานสภาฯถามกองการศึกษาฯครับ ผมก็อยากทราบเช่นกัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ ท่านนายกฯ ขอเรียนเชิญครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายกฯ อบต. ในส่วนของตู้เก็บเอกสารเคยอนุมัติกองคลังขอซื้อ กองการศึกษาฯ

ขอซื้อ ซึ่งในตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เนื่องจากว่ากองคลังมีเอกสารฎีกาเพิ่มขึ้นและมี

เอกสารหายจึงมีความจำเป็นต้องซื้อ ในส่วนของกองการศึกษาฯปัจจุบันเอกสารเยอะเพิ่มมากขึ้น

ถ้าไม่มีตู้เก็บเอกสาร เอกสารก็ชำรุดเสียหาย ขอให้ทางกองการศึกษาได้ชี้แจงอีกที ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวจิตติมา วิโย ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เรียนท่านประธานท่านสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และท่านนายกฯ

ในส่วนของกองการศึกษาฯที่มีการขออนุมัติในการโอนครุภัณฑ์ แยกออกมาในส่วนของกองคือ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา มีตู้เก็บเอกสารใช้ในการเก็บแฟ้ม ตามที่ทางท่านนายกฯ

ได้นำเสนอว่าเอกสารของเราเยอะ และกองการศึกษาฯเรารับผิดชอบในส่วนของสภาวัฒนธรรม

ด้วย ตรงนี้เรายังไม่มีในส่วนของตู้เก็บเอกสารที่เป็นของสภาวัฒนธรรม ทุกวันนี้เราแทรกไว้ใน

กอง ส่วนประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องสำรองไฟฟ้า สแกนเนอร์ เหตุผลคือ

ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ กองการศึกษาฯไม่มีในส่วนของค่าครุภัณฑ์ เราไม่เคยจัดซื้อเลย

ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากบ้านดงมะไฟมีไฟดับบ่อย และในกองการศึกษาฯมีคอมพิวเตอร์อยู่

๓ เครื่อง แต่เรายังไม่มีในส่วนเครื่องสำรองไฟ ในส่วนของผู้ใช้งานได้มีการแจ้งให้กับ

ผอ.กองการศึกษาฯทราบ จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ ส่วนเครื่องสแกนเนอร์ตรงนี้ในกองไม่เคยมี

เลย ปัจจุบันที่เราใช้สแกนเราใช้เครื่องปริ้นในการดำเนินงาน ซึ่งเครื่องปริ้นโดยวัตถุประสงค์ใน

การใช้งานคือใช้ในการปริ้นเอกสาร เราไม่ได้ใช้ในส่วนของการสแกนหรือก็อปปีเอกสาร



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

เพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้จึงมีความสำคัญ เราจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นเครื่องเรา จำเป็นต้องใช้ ส่วนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หน้าที่ ๕ อย่างล้างจานอลูมิเนียม มีขาตั้ง ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทับแก่ ทางคุณครูได้แจ้งมา ว่าไม่มีในส่วนของที่ล้างจานเลยจึงมีความต้องการในตรงนี้ และตู้เก็บเอกสาร ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมะไฟและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ใช้สำหรับเก็บ เอกสารของคุณครู ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณทาง ผอ.กองการศึกษาฯ ที่ชี้แจงให้กับสมาชิกของเราได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใด ที่มีความสงสัย ขอเรียนเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เกี่ยวกับแผนงาน การศึกษา ซึ่งโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๘,๕๐๐ บาท ไม่ติดใจสักอย่าง ขอบขอบคุณครับ

นายฝ่าย บาลวงศ์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๖ กองการศึกษาได้อภิปรายผมก็พอเข้าใจ เครื่องสำรองไฟฟ้าเวลา ไฟดับก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ ตั้งจ่ายไว้ตามราคากลาง ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มี เวลาไฟดับ อาจทำให้เกิดการทำงานล่าช้า เครื่องสแกนเนอร์ก็พอเข้าใจ ตั้งตามราคากลาง ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางท่านสมาชิกจากหมู่ที่ ๖ ครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ  
ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ๑.๑ กองการศึกษา โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐ บาท  
๑.๑.๑ แผนงานการศึกษา  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
๑. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ทรงสูง ตั้งจ่ายไว้ ๖,๘๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ ๒. ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ๔๐ ช่อง ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ตั้งจ่ายไว้ ๕,๗๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ ๒. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ตั้งจ่ายไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวดค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต ทรงสูง ตั้งจ่ายไว้ ๑๓,๖๐๐ บาท

WW

(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สแกนด้วย CamScanner

- ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
 มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์  
 ประธานสภาฯ ประเภทครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
 ๑. อ่างล้างจานอลูมิเนียม มีขาตั้ง ตั้งจ่ายไว้ ๕,๘๐๐ บาท  
 ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม  
 มติที่ประชุม เป็นเอกฉันท์  
 ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  
 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ

นายวิชัย หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ ๑๐ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ ขอนำเสนอหรือปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารฯ และเพื่อนสมาชิกทุกท่านเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าดับและตกบ่อยในตำบลดงมะไฟของเรา สอดคล้องกับทางผ.กองการศึกษาที่ได้มีการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ฉะนั้น มันเกี่ยวข้องกันอย่างมากไม่ใช่เฉพาะที่หน่วยงานของเราที่มีปัญหาในเรื่องไฟดับไฟตก อย่างชาวบ้านก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียส่วนมากกระแสไฟที่ตกทางสมาชิกฯก็เห็นว่า แดดก็ดับ ฝนตกก็ดับ ไม่เกี่ยวกับต้นไม้หักล้มหักทับ ซึ่งเป็นความเสียหายมาก และปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยบางครั้งก็ไฟฟ้าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผมจึงอยากปรึกษาหารือว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร และเป็นปัญหามาเนิ่นนาน  
 ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบุณท่านสมาชิกฯจากหมู่ที่ ๑๐ ที่ท่านได้เสนอเรื่องกระแสไฟฟ้า ผมเคยสอบถามเพื่อนที่อยู่การไฟฟ้าเขาบอกว่าถ้าเรามีงบประมาณอยากจะเสนอให้เพิ่มเสาแรงสูงจากที่นาของร่องสร้อยๆ มาเกือบถึงวัดศรีสะอาดประมาณ ๑๐-๒๐ ต้น ซึ่งจะเชื่อมกับสายเมือง แต่ผมก็พอทราบว่างบประมาณเราไม่ค่อยมี ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ในส่วนของเรื่องไฟฟ้าได้หารือกับทางการไฟฟ้าบ้างแล้ว และหาแนวทางในการแก้ไข ส่วนจะแก้ไขอย่างไรทางผู้จัดการไฟฟ้าจะเข้ามาหารือเนื่องจากคุยเรื่องนี้หลายครั้งแล้ว ปัญหาไฟตก ไฟดับ ที่ทำงานเราไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากเราต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า มองว่าเป็นปัญหาพอสมควรเดี่ยวทางนายกฯจะติดตามและสอบถามไปยังผู้จัดการไฟฟ้าอีกที ขอขอบคุณค่ะ

นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรีสุรย์ นายก อบต. ขออนุญาตอีกรอบค่ะ พอติว่าได้ยินทางท่านฝ่าย บาลวงศ์ฯ สอบถามมาถึงรถกู้ชีพ จริงๆแล้วถ้าเราจะเก็บเงินของที่อบต. เรา จะขอกับหมู่บ้านเรา เราสามารถซื้อรถกู้ชีพได้เลยแต่ในส่วนชองนายกฯที่คิดไม่อยากรนำเงินใน อบต.ซื้อ เนื่องจากอยากนำเงินไปพัฒนาและเอาไว้ทำอย่างอื่น จึงได้ความอนุเคราะห์จากผู้มีเงิน ผู้มีจิตใจเมตตา ศรัทธา แต่ยังไม่ตอบรับปากตกลงว่าต้องได้ตามใจเราวันนี้ เวลานี้ นายกฯได้มีการพูดคุยกับทางหัวหน้าสำนักและทางกู้ชีพ ในมุมนี้ก็หารือกันว่าอาจจะนำเงินของเราซื้อเอง และได้คุยกับทางหัวหน้าสำนักว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อ ขอเวลาสัก ๒-๓ เดือน แล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีว่าคนที่เราขอไปเขาประสงค์ที่จะบริจาคให้เราไหม และตอนนี้ก็พอทราบในการทำงานของกู้ชีพที่มีปัญหาเนื่องจากสภาพรถของเราเก่าแก่มาก ได้มีการพูดคุยและให้กำลังใจน้องๆกู้ชีพ เนื่องจากความเร็วของรถไม่ทันกว่าจะถึงผู้ป่วยก็เกิดความล่าช้า จึงแจ้งไปยังน้องๆกู้ชีพไปยังผู้ป่วย ว่ารถ



(นายไพโรจน์ พลธิราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ของเราสภาพนี้สามารถขับได้เท่านี้ รอก่อน สำหรับการขอรถกู้ชีพใหม่ ขอแจ้งไปยัง  
ท่านฝ่าย บาลวงศ์ษา ให้ทราบ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา ฯ ขอขอบคุณทางท่านนายกฯ ถ้าได้รับบริจาคเราอาจจะได้รถตุ๊กตุ๊กเงิน ก็ขออวยพรล่วงหน้าให้ท่าน  
ผู้บริจาคได้เห็นความสำคัญของเรา ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ในเรื่องของกระแสไฟฟ้าทางผู้บริหารก็ได้นำเสนอปัญหาต่างๆ  
ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไฟฟ้าดับ แต่ไม่เคยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ร้อย  
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาเยอะ และอีกส่วนหนึ่งเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ในส่วนนี้ถามว่า  
เราตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ไหม สามารถตั้งได้ แต่เราก็มีความหวังว่าอาจจะมีผู้ใจบุญ  
สนับสนุนเกี่ยวกับรถ อยากจะนำงบประมาณไว้ใช้ในรายการอื่นๆที่จำเป็นก่อน เพราะว่าปัจจุบัน  
รถของเราก็มีอยู่ แต่ความเร็วผมไม่ต้องการอยากให้มีความเร็วเท่าไร เพราะว่าการรับ-ส่ง  
ผู้ป่วยขับ ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งความเร็วน่าจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญต่อความ  
ปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย เพราะรถปัจจุบันยังสามารถวิ่งได้ และหาก  
ไม่มีเราสามารถอาศัยเพื่อนตำบลใกล้เคียงช่วยเหลือกันได้เนื่องจากเป็นหน่วยงานในท้องถิ่น  
เดียวกัน ถามว่าอยากซื้อไหม อยากซื้อ ถ้ามีงบประมาณ และอย่าลืมว่าเรายังไม่ทราบว่ารัฐบาลมี  
งบประมาณให้กับท้องถิ่นเท่าไร และในเดือนตุลาคมนี้การปรับขึ้นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็น  
ข้าราชการหรือสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ เท่าไร ฉะนั้น ข้อบัญญัติงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๗ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ตัวนี้จึงเป็นสาระสำคัญที่ต้องตั้งไว้ในเรื่องเงินเดือน  
ค่าตอบแทน ของข้าราชการที่ประจำอยู่ท้องถิ่น จึงอยากให้การเสนองบประมาณข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องเข้าสู่สภาไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและ  
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายไพโรจน์ พลธิราช)  
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายศุภกิจ วงศ์เดชะ)  
ประธานสภา อบต.

.....  
(นายไพโรจน์ พลธิราช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ.....*อุทุมพร*.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางสาวอุทุมพร หาดทวยการ)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

ลงชื่อ.....*ประสิทธิ์ชัย*.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

ลงชื่อ.....*สุรศักดิ์*.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓

*W.W. W.*

(นายไพโรจน์ พลธิราช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ



(นายศุภกิจ วงศ์เดชะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ



(นายไพโรจน์ พลธีราช)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ